

## Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 10 khóa XIII

Ngày 20-10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu Trung ương tại Nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến đến 14.934 điểm cầu, với hơn 1,2 triệu đảng viên tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Dự điểm cầu Đà Nẵng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh (bên phải) dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN HẬU

XEM TIẾP TRANG 3

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND THÀNH PHỐ

## Về nguồn thăm căn cứ cách mạng Hòn Tàu

Nhân kỷ niệm 57 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà (10-1967 - 10-2024), ngày 19-10, Đảng ủy Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nguồn tại Khu di tích lịch sử Đặc khu ủy Quảng Đà (căn cứ cách mạng Hòn Tàu) tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn.

Tại Khu di tích lịch sử Đặc khu ủy Quảng Đà, lãnh đạo cơ quan, đảng viên, cán bộ, công chức thành kính dâng phật mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng



Đảng ủy Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đặc khu ủy Quảng Đà. Ảnh: VĂN PHÒNG

XEM TIẾP TRANG 3

## Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác hỗ trợ tư pháp để làm tốt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 10-4-2023, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chương trình hành động số 29-CT/TU để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

TRANG 2

## Đẩy mạnh truyền thông du lịch thu hút du khách

Ngành du lịch thành phố triển khai nhiều hoạt động kích cầu, thu hút du khách, truyền thông điểm đến Đà Nẵng thông qua các kênh trực tuyến, nền tảng số (OTA); góp phần tạo thuận tiện, nâng cao trải nghiệm của du khách và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch.

TRANG 5



## Nhiều lợi ích khi tham gia truy xuất nguồn gốc thực phẩm

TRANG 4

## Giáo viên bán khoán khi tạm dừng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ngày 10-10, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thông báo tạm ngừng việc xét thăng hạng chức danh nghề đối với viên chức là giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Điều này khiến nhiều giáo viên lo lắng.

TRANG 3



Giáo viên Trường Tiểu học Hoa Lư (quận Thanh Khê) trong một giờ lên lớp. Ảnh: NGỌC HÀ

Ảnh: NGỌC HÀ

## Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ đề xuất bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10

Ngày 19-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố dự thảo quy chế tuyển sinh THCS và THPT, trong đó bỏ đề xuất bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10. Theo Bộ GD&ĐT, 2024-2025 là năm học khép kín chu kỳ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 1 đến lớp 12. Năm học này thi tuyển sinh lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để các địa phương có căn cứ triển khai chuẩn bị cho các kỳ thi, bộ đã dự thảo và bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi xã hội về dự thảo quy chế thi tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

Với tuyển sinh vào lớp 10, bộ dự kiến ba phương thức gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức nào thuộc thẩm quyền của địa phương. Riêng với thi tuyển, để có sự thống nhất trong toàn quốc và hướng tới kỳ thi nhẹ nhàng, không gây tốn kém, bộ dự kiến quy định thi ba môn gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp. Môn thi thứ ba này do Sở GD&ĐT, trường đại học có cấp THPT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số. Môn thi thứ ba sẽ không cố định mà thay đổi hằng năm, được công bố trước ngày 31-3, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tránh học tủ, học lệch. Ngoài ra, dự kiến thời gian làm bài ở các môn Ngữ văn 120 phút, Toán 90-120 phút, môn thi ba 60-90 phút, bài tổ hợp 90-120 phút. Nội dung thi chủ yếu là chương trình lớp 9.

HÀ THU

## Triển khai các nghị quyết, văn bản mới của Trung ương cho cán bộ Đoàn

Ngày 19-10, Thành đoàn tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản mới của Trung ương cho gần 350 cán bộ Đoàn. Hội nghị quán triệt Quy định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thi điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Qua hội nghị nhằm để cao trách nhiệm nêu gương của các cơ sở Đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; bảo đảm sự giám sát, phân biệt, tham gia xây dựng pháp luật của tổ chức Đoàn các cấp và nhân dân theo quy định.

NGỌC QUỐC

### TRONG SỐ NÀY

Chủ động ứng phó mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng

TRANG 3

Khó gỡ nút thắt ở Gaza

TRANG 6

SHB ĐÀ NẴNG ĐI TIẾP TẠI CÚP QUỐC GIA 2024-2025

## Nhiều vấn đề cần cải thiện

SHB Đà Nẵng vượt qua Hòa Bình để đi tiếp tại Cúp quốc gia 2024-2025. Chiến thắng tiếp thêm tự tin cho đội bóng sông Hàn sau chuỗi trận không như kỳ vọng tại V-League. Tuy nhiên, về chuyên môn, đội còn nhiều vấn đề cần cải thiện.



TRANG 6

### • THỜI SỰ & BÀN LUẬN

## Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia

Trong bài phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029) và tổ chức thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân mạnh thông điệp đặc biệt quan trọng: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng thiết thực, sâu sát với dân, đồng hành cùng dân, "khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia". Đây chính là sứ mệnh của MTTQ Việt

CHU VĂN

Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế với nhiều cơ hội và thách thức lớn đan xen, sự phát triển công nghệ, biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề khác đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận là điều tất yếu.

XEM TIẾP TRANG 3

# Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác hỗ trợ tư pháp để làm tốt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 10-4-2023, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chương trình hành động số 29-CT/TU để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được xác định là tập trung "Lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch tiếp tục hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực để xã hội hóa và phát triển các lĩnh vực công chứng, hòa giải, trọng tài, thừa phát lại, giám định tư pháp; xây dựng đội ngũ hành nghề công chứng, hòa giải, trọng tài, thừa phát lại, giám định tư pháp đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng, hoạt động chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội".

Với tinh thần đó, thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm mới, sáng tạo nhằm tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố. Có thể đơn cử như việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố tổ chức hội thảo "Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố" vào ngày 1-8-2024. Qua đó, các đơn vị, ngành chức năng, lãnh đạo các địa phương có dịp để đánh giá kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động hỗ trợ tư pháp, từ đó đề xuất nhiều giải pháp hợp lý, kịp thời khắc phục và tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ tư pháp trong thời gian đến.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, thành phố có 35 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 3 phòng công chứng và 32 văn phòng công chứng, với tổng số 82 công chứng viên đang hành nghề; 104 tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có 41 văn phòng luật sư, 63 công ty luật, 54 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có 3 chi nhánh



Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố tổ chức hội thảo "Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác hỗ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố" ngày 1-8-2024. Ảnh: PHÚ NGỌC

của công ty luật nước ngoài) và 16 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 1 trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, 10 doanh nghiệp đấu giá tài sản, 11 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản với 27 đầu giá viên; 2 tổ chức giám định tư pháp công lập (Trung tâm Pháp y thành phố thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an thành phố), 11 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; 55 giám định viên tư pháp và 48 giám định viên tư pháp theo vụ việc; 4 văn phòng thừa phát lại với 5 thừa phát lại.

Kể từ ngày 1-10-2022 đến hết ngày 24-7-2023, các văn phòng thừa phát lại trên địa bàn thành phố thực hiện lập 651 vụ bằng và trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự 1 vụ với tổng doanh thu là 1.324.373.063 đồng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp có 2 trợ giúp viên pháp lý và 25 luật sư ký kết hợp đồng với trung tâm. Từ năm 2023 đến hết tháng 5-2024, thành phố tiếp nhận và giải quyết 347 hồ sơ thuộc lĩnh vực hỗ trợ tư pháp trên Cổng dịch vụ công thành phố

cho người dân. Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ tư pháp tại các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Nhiều vụ việc, vụ án có khó khăn, vướng mắc kéo dài nhiều năm không thể giải quyết dứt điểm, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhóm tội phạm, sai phạm về tham nhũng, tiêu cực đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân, dư luận xã hội quan tâm, thông qua công tác phối hợp, củng cố hoạt động hỗ trợ tư pháp, giám định, định giá tài sản trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính... đã làm rõ được các sai phạm, làm sáng tỏ quan trọng trong giải quyết các vụ án, vụ việc; thu hồi được số lượng lớn tài sản cho Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt, nhiều vụ việc đã thu hồi tài sản đạt tỷ lệ 100%.

Số liệu trên cho thấy việc đưa chi trường cải cách tư pháp của Đảng vào thực tiễn thành phố đã có nhiều sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt, hoạt động hỗ trợ tư pháp có sự vào cuộc của cả hệ thống chính

trị, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, hoạt động của một số công chức hành nghề hỗ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại, giám định... có lúc chưa đáp ứng yêu cầu, chuyên môn, nghiệp vụ chưa thật sự theo kịp với tình hình thực tiễn, cá biệt có trường hợp sai phạm khi xử lý về hành chính và hình sự.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu về các dịch vụ pháp lý, trợ giúp, tư vấn, giám định, định giá, công chứng, luật sư... ngày càng cao, đặc biệt là thực hiện lộ trình cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện các cơ chế đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với triển khai các phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố, đòi hỏi nguồn lực cho công tác hỗ trợ tư pháp không ngừng được đầu tư về cơ sở vật chất, số lượng và chất lượng hoạt động, trong đó cần tập trung đổi mới công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho luật sư, công chứng viên và thư ký nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương; tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp và cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành tham mưu về công tác đấu giá tài sản. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ tư pháp, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, thanh tra

để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, vi phạm; chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các trường hợp cá nhân lợi dụng hành nghề hỗ trợ tư pháp để vi phạm pháp luật về phòng ngừa chung; tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động hỗ trợ tư pháp, nhất là các hoạt động đã thực hiện xã hội hóa nhằm phòng ngừa vi phạm trong hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong các lĩnh vực này; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đối với các tổ chức hỗ trợ tư pháp mà trọng tâm là việc thực hiện pháp luật về hỗ trợ tư pháp gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện đúng chủ trương của Trung ương là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào" trong thực hiện hoạt động của mình.

Các ngành chức năng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực để xã hội hóa và phát triển các lĩnh vực công chứng, hòa giải, trọng tài, thừa phát lại, giám định tư pháp; xây dựng đội ngũ hành nghề công chứng, hòa giải, trọng tài, thừa phát lại, giám định tư pháp đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng, hoạt động chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; quan tâm đầu tư nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn, bảo đảm đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của cơ quan tố tụng, phù hợp sự phát triển chung của xã hội. Có những chính sách khuyến khích, ưu đãi để thu hút nhân lực về công tác và phục vụ lâu dài; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp trong tình hình hiện nay theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

BAN NỘI CHÍNH THÀNH ỦY

# Chuyển đổi số góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tại Đà Nẵng, chuyển đổi số đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch hoạt động hành chính nhà nước, nâng cao tính độ hài lòng của người dân. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) của thành phố.

Một số ứng dụng chuyển đổi số tiêu biểu trong PCTNTC như sau:

## Tăng cường tính minh bạch

Thành phố triển khai, cung cấp thông tin công khai, minh bạch thông tin các dịch vụ công của các cơ quan, địa phương trên Cổng dịch vụ công thành phố Đà Nẵng (dichvucong.danang.gov.vn dưới dạng web và app mobile trên điện thoại di động) giúp giảm thiểu cơ hội tiếp xúc giữa người dân và cán bộ, công khai thông tin trên mạng góp phần giảm thiểu cơ hội tham nhũng có thể phát sinh.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố được thiết kế, xây dựng dưới dạng "lõi", bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật để nâng hầu hết các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên toàn trình; thiết lập nhanh DVCTT khi thủ tục hành chính (TTHC) mới hoặc sửa đổi. Toàn bộ thông tin về trạng thái, tình hình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đều được công khai, minh bạch trên hệ thống và thông qua các tiện ích zalo, SMS, Tổng đài 1022, chatbot...

Theo đó, tỷ lệ DVCTT toàn trình (DVCTT ở mức cao nhất) của Đà Nẵng cao nhất cả nước với 95% (trung bình toàn quốc 55%); tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình là 65% (trung bình toàn quốc 17%). Đà Nẵng được Bộ Thông tin và Truyền thông chọn là mô hình điểm để tổng kết, nhân rộng toàn quốc tại hội nghị chuyên đề "Nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT" do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào ngày 31-8-2024.

Từ năm 2015, thành phố xây dựng ứng dụng Góp ý Đà Nẵng ((dichvucong.danang.gov.vn dưới dạng web và app mobile trên điện thoại di động, Zalo 1022; kết hợp với số điện thoại tiếp nhận "1022) cho phép tổ chức, công dân gửi phản ánh, góp ý đến cơ quan chính quyền thành phố trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.



Trung tâm Thông tin và Giám sát điều hành thông minh thành phố (IOC) cung cấp cho 95 cơ quan của thành phố với 400 tài khoản; dữ liệu của 16 nhóm, lĩnh vực để có kịp thời các chỉ tiêu, số liệu và xử lý. Ảnh: MAI QUẾ

## Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát hoạt động công vụ

Thành phố áp dụng các công cụ giám sát tự động, phân tích dữ liệu lớn, cảnh báo sớm các bất thường có thể xảy ra trong hoạt động công vụ của các bộ, công chức, viên chức, giúp ngăn chặn, PCTNTC có thể xảy ra.

Số liệu thu thập, phân tích, cảnh báo sớm từ Trung tâm Thông tin và Giám sát điều hành thông minh thành phố (IOC) cung cấp cho các cơ quan thành phố (hiện có 95 cơ quan, với 400 tài khoản; dữ liệu của 16 nhóm, lĩnh vực) để có kịp thời các chỉ tiêu, số liệu và xử lý. Trung tâm cũng thực hiện việc giám sát độc lập, nhắc hoặc đốc thúc đầu mối các cơ quan xử lý kịp thời các trường hợp bất thường, công việc gần đến hạn hoặc trễ, bỏ sung hồ sơ nhiều lần, đặc biệt là về cung cấp TTHC.

Từ ngày 1-1 đến ngày 10-10-2024, IOC gửi cảnh báo thông báo sớm đối với 100% hồ sơ TTHC (82.050 hồ sơ) sắp tới hạn trả kết quả đến các cơ quan, đơn vị để biết thông tin, chủ động xử lý kịp thời, giảm thiểu hồ sơ trễ hạn tại các đơn vị. Thông tin cảnh báo qua nhiều kênh: trên hệ thống, nhắn tin SMS, điện thoại từ Tổng đài 1022. Việc triển khai công cụ giám sát, cảnh báo sớm giúp giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn hơn 12

lần so với trước khi triển khai (từ 3,1% hồ sơ trễ hạn qua 9 tháng đầu năm 2023 xuống còn 0,25% hồ sơ trễ hạn trong 9 tháng đầu năm 2024).

Hoạt động giám sát xử lý văn bản đến của từng cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức thông qua Hệ thống văn bản điều hành (theo dõi luồng của từng công việc từ khi văn bản đến và kết thúc công việc); có chức năng công cụ theo dõi công việc đến, xử lý trong hạn, sắp trễ hạn của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức, viên chức; giám sát thực thi nhiệm vụ do UBND thành phố giao các sở, ngành, địa phương và sở, ngành, địa phương giao từng phòng, đơn vị và xử lý văn bản đến thông qua Hệ thống theo dõi công việc thành phố.

Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) đơn thư và thường xuyên kiểm tra việc cập nhật dữ liệu tại các đơn vị, địa phương, bảo đảm phục vụ việc quản lý đồng bộ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên toàn địa bàn thành phố.

Hiện nay, đã có 306 cơ quan, đơn vị (khởi hành chính, sự nghiệp: 226 cơ quan, đơn vị; khởi đầu: 80 cơ quan) trên địa bàn thành phố sử dụng phần mềm Hệ thống CSDL phục vụ quản lý tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản

ánh tại cơ quan, đơn vị mình; với số lượng 805 tài khoản đăng ký sử dụng phần mềm Hệ thống CSDL.

Việc sử dụng phần mềm Hệ thống CSDL giúp cho các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, theo dõi quá trình xử lý, kết quả xử lý, đơn thư trễ hạn, quá hạn, xác định được vai trò trách nhiệm trong việc xử lý; dữ liệu liên thông từ các cấp phường, xã và quận, huyện, sở, ban, ngành và các cơ quan khối đảng trên địa bàn thành phố, từ đó góp phần thống nhất quy trình điều hành xử lý và công tác tổng hợp báo cáo, đảm bảo chính xác, kịp thời.

## Giảm phiền hà, nâng cao sự hài lòng của người dân

Thành phố triển khai các giải pháp công nghệ số, dữ liệu số kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng với Nền tảng công dân số, Kho kết quả TTHC số và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tái cấu trúc quy trình, sử dụng dữ liệu số, thay thế thành phần hồ sơ giấy phải nộp; sử dụng kho dữ liệu cá nhân, kho dữ liệu kết quả TTHC số để giảm 180 TTHC cấp lại, chiếm gần 10% tổng TTHC thành phố.

Các cơ quan, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT thông qua mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng; Tổng đài 1022; các cuộc thi, hội thi tìm hiểu trực tuyến về DVCTT, chuyển đổi số; tuyên truyền lưu động; đài truyền thanh cơ sở... Thành phố triển khai các chính sách khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp, người dân sử dụng DVCTT như chính sách giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đến 50% so với xử lý hồ sơ trực tiếp; giảm phí, lệ phí khi sử dụng DVCTT; hỗ trợ chi phí khi chuyển phát trả kết quả qua bưu điện; hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; cung cấp nhiều tiện ích trước, trong và sau xử lý, cấp kết quả giải quyết TTHC.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đạt 99,9% (79.481 ý kiến hài lòng /79.560 ý kiến tham gia khảo sát).

Để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả trong công tác PCTNTC, thành phố cần đẩy mạnh những giải pháp chuyển đổi số cụ thể và đồng bộ sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý: kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật để phù

hợp với sự phát triển của công nghệ số; đặc biệt là về kiểm soát tài sản, thu nhập liên quan đến tài sản số, tiền điện tử, NFT,...

Hai là, đào tạo, nâng cao năng lực: Tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử, Hệ thống CSDL phục vụ quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, cần tập trung vào việc đào tạo các kỹ năng mềm như giao tiếp, lắng nghe, xử lý tình huống, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Ba là, phát triển các ứng dụng công nghệ gắn liền với CSDL phục vụ cho quản lý đô thị bảo đảm tính đúng đắn của dữ liệu, bảo đảm công tác quản trị thông minh dựa trên dữ liệu; xây dựng các tiêu chuẩn trong việc số hóa dữ liệu, bảo đảm tính thống nhất trong công tác số hóa và quy hoạch đô thị

Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các ứng dụng đã triển khai liên quan đến thanh tra, kiểm tra, PCTNTC (Công dịch vụ công, CSDL cán bộ, công chức, viên chức, Hệ thống CSDL đơn, thư, CSDL đất đai, ...). Chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng số dùng chung để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp và liên thông các hệ thống, triển khai hiệu quả Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập tại Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện quy trình số hóa toàn bộ hồ sơ, tài liệu phát sinh trong hoạt động công vụ theo đúng quy định, giảm thiểu việc thay đổi, sửa chữa hồ sơ. Xây dựng, hoàn thiện Kho lưu trữ số thành phố Đà Nẵng, phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Bốn là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của chuyển đổi số và cách thức sử dụng các DVCTT đồng vai trò quan trọng, là yếu tố then chốt để quá trình này diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Do đó, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về lợi ích của chuyển đổi số, hướng dẫn chi tiết cách thức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, Công góp ý Đà Nẵng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC của thành phố.

NGUYỄN QUANG THANH

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

# Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 10 khóa XIII

(TIẾP THEO TRANG 1)

Tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong "Dự thảo báo cáo Chính trị tại Đại hội XIV của Đảng và Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam"; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt "Những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 và về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch năm 2025; kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2025-2027; về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hùng truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong "Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; một số nội dung cơ bản về sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng; về tổng kết công tác nhân sự Đại hội XIII và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, với những thành tựu và đại sau gần 80 năm lập nước, với thế và lực đã tích lũy được, với thời cơ, vận hội mới, đất nước ta hội tụ đủ điều kiện và đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng thành

công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để đạt được mục tiêu này, hội nghị Trung ương 10 đã thống nhất quyết tâm chính trị, những đột phá chiến lược, phương hướng, giải pháp chiến lược với tư duy, nhận thức mới; thống nhất chủ trương đối với nhiều công việc hệ trọng để tăng tốc, bứt phá về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trên cơ sở thống nhất của Trung ương, việc đưa nghị quyết của Đảng tới từng chi bộ, từng đảng viên, ngấm sâu và hòa vào thực tiễn cuộc sống đặt ra rất khẩn trương, cấp bách, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tạo thành khối thống nhất về ý chí và hành động, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, nỗ lực cao với những bước đi bài bản, chính xác, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, huy động cao nhất mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chủ trương, phương hướng chiến lược mà Trung ương Đảng thống nhất hoạch định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu và chịu trách nhiệm thực hiện. Mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải khẩn trương rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa để tập trung hoàn thành sớm nhất với chất lượng cao nhất. Chính phủ, người đứng đầu các ban, bộ, ngành, địa phương phải thực sự quyết tâm, quyết làm, có các giải pháp quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc để thực hiện

thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 được Trung ương thông qua; đặt cho được các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu GDP. Bên cạnh đó, tập trung triển khai ngay một số đột phá chiến lược đã được Trung ương thống nhất đưa vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phải tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình với tinh thần tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, rào cản, cải cách triệt để thủ tục hành chính, mở rộng không gian cho phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tất cả vì sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trong toàn hệ thống chính trị trình hội nghị Trung ương 11 khóa XIII; làm cơ sở có những quyết sách mới đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ theo định hướng đã được Trung ương 10 thống nhất, trọng tâm là tinh gọn bộ máy tổ chức Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội để hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng, thực sự là hạt nhân trị tuệ, là "bộ tổng tham mưu", đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong điều kiện mới. Đồng thời thực hiện các công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

XUÂN HẬU

## Chủ động ứng phó mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 20-10, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của rìa tây nam áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với phía bắc các rãnh thấp và dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, nhiều động trong đới gió đông trên cao nên từ nay đến ngày 24-10, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa từ phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Thành phố cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị.

Để chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai xảy

ra do mưa lớn, cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 25/TB-PCTT để nghị các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và tình hình mưa lớn, sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai; rà soát các khu dân cư ở những vùng trũng, thấp, ven sông, ven suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...; đặc biệt chú ý nhân dân sinh sống ở ven sông Tuy Loan và Cu Đê. Đồng thời, chỉ đạo các ban quản lý, chủ đầu tư các công trình đang thi công sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa lớn cho các công

trình và chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng và các địa phương, đơn vị quản lý các hồ chứa nước thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ, kiểm tra an toàn hồ, đập và sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, bảo đảm an toàn công trình...

HOÀNG HIỆP

## Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia

(TIẾP THEO TRANG 1)

Phương thức vận động, tập hợp của Mặt trận phải đa dạng, phong phú về loại hình, sinh động về nội dung, trở thành diễn đàn quần chúng, nơi các tầng lớp nhân dân thực hiện các giới, giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài... gặp gỡ, trao đổi thông tin, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng, đối thoại dân chủ, cởi mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Mặt trận cần phải thiết thực, sâu sát với dân, nghĩa là các hoạt động của Mặt trận phải thực sự gắn kết và đáp ứng những nhu cầu cấp bách của người dân. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi từ tư duy quản lý đến cách thức tổ chức các phong trào, chương trình hành động, các cuộc vận động sao cho phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, để từ đó mang lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận phải luôn hiện diện và sẵn sàng đồng hành người dân trong vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của nhân dân; mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn.

Mặt trận không chỉ là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước mà còn là nơi lắng nghe, tập hợp ý kiến của dân để phản ánh lên các cơ quan quản lý, giúp đưa ra những chính sách đúng đắn và kịp thời. Khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia. Điều này nhấn mạnh vai trò hỗ trợ trực tiếp của Mặt trận khi người dân gặp khó khăn, bao gồm việc hỗ trợ vật chất cho người dân trong thiên tai, dịch bệnh, hay phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong các tình huống khó khăn khẩn cấp, như đại dịch Covid-19 đã cho thấy rõ vai trò quan trọng của Mặt trận trong động viên tinh thần toàn dân đoàn kết chống dịch, phân phối

viện trợ, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn.

Để thực hiện tốt phương châm "đồng hành cùng dân", Mặt trận cần lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu, khó khăn mà người dân đang đối mặt. Điều này có thể thực hiện thông qua việc tăng cường các kênh giao tiếp giữa Mặt trận và nhân dân, thông qua các hội nghị, diễn đàn, hoặc sử dụng công nghệ để lắng nghe ý kiến từ mọi tầng lớp xã hội. Mặt trận cần lắng nghe vai trò trong việc điều phối và huy động các nguồn lực xã hội. Trong nhiều trường hợp, chính Mặt trận là cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Mặt trận có thể huy động các nguồn lực từ xã hội để triển khai các chương trình an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Để thực hiện tốt sứ mệnh của mình, Mặt trận cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận và đoàn thể có tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, là tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng, dân tin cậy, dân chia sẻ.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại đại hội mang đến một thông điệp mạnh mẽ về sứ mệnh của Mặt trận trong thời kỳ mới: đồng hành, sát cánh cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Sự phát triển của đất nước phụ thuộc rất lớn vào sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mặt trận chính là tổ chức có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C.V

## Về nguồn thăm căn cứ...

(TIẾP THEO TRANG 1)

dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, công chức Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nguyện kế tục truyền thống cha anh, đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Ghi vào sổ lưu niệm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn bày tỏ: "Chúng con kính cần nghiêm chỉnh bày tỏ lòng

biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp của đất nước. Chúng con về với căn cứ cách mạng Hòn Tàu để cùng hiểu về những mất mát, hy sinh lớn lao của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ. Thế hệ chúng con xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu học tập, nỗ lực trong công tác, đồng lòng chung tay xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, quê hương xứ Quảng anh hùng".

N.THẢO

## Xã hội

# Giáo viên bán khoán khi tạm dừng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ngày 10-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn gửi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thông báo tạm ngừng việc xét thăng hạng chức danh nghề đối với viên chức là giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Điều này khiến nhiều giáo viên lo lắng.

### Thông báo tạm ngừng việc xét thăng hạng

Trước đó, việc xét thăng hạng chức danh nghề đối với viên chức là giáo viên mầm non, phổ thông công lập diễn ra bình thường. Vào tháng 7-2024, UBND các quận, huyện thành lập hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS từ hạng III lên hạng II trong các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT công lập trực thuộc. Đến tháng 8-2024, kết quả được công bố và giáo viên trúng tuyển bắt đầu hưởng lương mới từ tháng 10-2024. Cụ thể, quận Hải Châu có 427 giáo viên; quận Cẩm Lệ có 222 giáo viên; quận Thanh Khê có 301 giáo viên; quận Sơn Trà có 242 giáo viên... Tuy nhiên, công văn mới đây của Sở GD&ĐT thông báo tạm ngừng việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo viên mầm non, phổ thông công lập khiến nhiều giáo viên lo lắng.

Thời điểm UBND quận Liên Chiểu tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS từ hạng III lên hạng II trong các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT công lập trực thuộc, thầy giáo Lê Võ Minh Hợp (giáo viên Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, quận Liên Chiểu) còn 3 tháng đối với tiêu chí thời gian công tác. Dù có gần 10 năm dạy học, nhưng do không tính 1 năm tập sự nên đến thời điểm tháng 8-2024, thầy Hợp vẫn chưa đủ điều kiện để tham gia xét thăng hạng. Khi nghe tin Sở GD&ĐT tạm dừng, thầy Hợp băn khoăn là đến khi nào thì tổ chức xét thăng hạng trở lại.

Thầy giáo Lê Minh Hiếu, giáo viên Trường



Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tạo động lực phấn đấu cho nhiều giáo viên. TRONG ẢNH: Giáo viên Trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu) trong một giờ học.

Ảnh: NGỌCHÀ

Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Hải Châu) đang kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm học 2024 - 2025 và phấn đấu đủ tiêu chí để tham gia bình xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp trường. "Tháng 7-2024, khi UBND quận Hải Châu thông báo về kỳ thi thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II thì tôi chưa đủ thời gian công tác. Nếu thời gian tạm dừng tổ chức xét thăng hạng kéo dài thì sẽ rất thiệt thòi cho những giáo viên dự kiến đủ điều kiện để tham gia trong năm 2025", thầy Hiếu nói.

### Chờ hướng dẫn cấp trên

Lý giải việc này, Sở GD&ĐT cho biết, thực hiện Công văn số 2112/SNV-CCVC ngày 1-7-2024 của Sở Nội vụ về việc rà soát, tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Công văn số 2642/SNV-CCVC ngày 19-8-2024 của Sở Nội vụ thành phố về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT; Công văn số 2819/SNV-CCVC ngày 4-9-2024 của Sở Nội vụ về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, sơ đã xây dựng để án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, phổ thông trong các cơ sở GD&ĐT công lập trực thuộc và báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi tiêu để tổ chức thực hiện.

Thực hiện thẩm định chi tiêu xét thăng hạng, Sở Nội vụ đề nghị Sở GD&ĐT cần nhắc thời điểm thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên chức danh nghề nghiệp hạng II trở

Trong Công văn số 7415/BNV-CCVC, ngày 15-12-2023 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16, Điều 1, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP bảo đảm đúng thời hạn quy định tại khoản 5, Điều 2, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương kịp thời tổ chức xét thăng hạng viên chức.

lên khi bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý. Cụ thể, theo quy định tại khoản 2, Điều 32, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP), đối với việc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp hạng II, hạng I, ngoài các điều kiện chung theo quy định, Bộ GD&ĐT quản lý chức danh nghề nghiệp chuyên ngành phải ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng. Hiện nay, Bộ GD&ĐT chưa ban hành thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

"Sở đã kiến nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành thông tư để địa phương có cơ sở pháp lý thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông từ hạng III lên II. Sau khi có thông tư của bộ, Sở GD&ĐT sẽ triển khai ngay việc xét thăng hạng đối với giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý. Sở cũng thông báo các đơn vị cử người đến Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT để nhận lại hồ sơ của giáo viên đã đăng ký dự xét thăng hạng, lưu giữ hoặc giao cho giáo viên lưu giữ để tiếp tục triển khai đăng ký khi có hướng dẫn", Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Bích Thuận cho biết.

NGỌCHÀ

## Nhà trường và doanh nghiệp đồng hành đào tạo nguồn nhân lực

Ngày 19-10, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) tổ chức hội thảo chủ đề "Nhà trường và doanh nghiệp đồng hành trong sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ 4.0". 5 báo cáo được trình bày xoay quanh hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường như: một số đề xuất về các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ 4.0; làm thế nào để có tiếng nói chung giữa cộng đồng doanh nghiệp logistics với Trường đại học trong mục tiêu đào tạo nhân sự; cơ hội và thách thức cho sinh viên du lịch khi mới ra trường; vai trò của doanh nghiệp và nhà trường trong việc tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận và thành công trong nền kinh tế số hiện nay; giải pháp đẩy mạnh mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực tiếng Anh chuyên ngành thương mại và du lịch hiện nay...

Dịp này, có 5 doanh nghiệp gửi bản đề xuất dự thảo ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ; 4 doanh nghiệp tặng các suất học bổng hỗ trợ cho sinh viên khoa tiếng Anh chuyên ngành.

HÀ THU

## Đoàn khối Các cơ quan thành phố thi tìm hiểu Chỉ thị số 34-CT/TU

Ngày 19-10, Đoàn khối Các cơ quan thành phố tổ chức Hội thi tìm hiểu Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, dùn dầy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. 14 đội từ các tổ chức Đoàn cơ sở tham dự cuộc thi tranh tài ở 3 phần: trắc nghiệm, thuyết trình và sân khấu hóa về những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 34-CT/TU; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua hội thi sẽ lựa chọn ra những tiểu phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong thời gian tới.

T. HUY

# Điểm sáng phát triển đảng viên là người Cơ tu

Phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp ủy của huyện Hòa Vang quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần tăng nguồn lực xây dựng tổ chức đảng vững mạnh ở khu vực miền núi.

## Phát huy tinh thần nêu gương

Thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc) có 125 hộ dân, trong đó hơn 90% là người đồng bào Cơ tu, đời sống còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào trồng rừng và chăn nuôi nhỏ. Hơn 7 năm làm Bí thư Chi bộ thôn Tà Lang, anh Đinh Văn Cư luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc của xóm làng. Năm 2016, khi triển khai dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan đi qua địa phận thôn Tà Lang, cần phải đi dời hơn 60 ngôi mộ của đồng bào Cơ tu, anh Cư cùng Ban nhân dân thôn đến từng hộ dân tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành thực hiện chủ trương giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Việc làm này nhằm chung tay đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc sớm hoàn thành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2019, khi thực hiện dự án Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, anh Cư cùng chi bộ và Ban nhân dân thôn thành lập mô hình "Tổ hợp tác phát triển du lịch cộng đồng" góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Cơ tu và phát triển kinh tế địa phương. Mô hình này đã khuyến khích chuyển đổi cây trồng từ keo sang cây ăn quả, được khách và cây gỗ lớn để phục vụ du khách.

Tại thôn Phú Túc (xã Hòa Phú), anh Lê Văn Hoàng là người đồng bào Cơ tu được biết đến là đảng



Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn huyện Hòa Vang kết nạp 16 đảng viên là người đồng bào Cơ tu. TRONG ẢNH: Lãnh đạo xã Hòa Phú khen thưởng đợt xuất sắc tại hội thi "Tuyên truyền viên giỏi" năm 2024 cho đảng viên Trần Văn Súa, Chi bộ thôn Phú Túc. Ảnh: TRỌNG HÙNG

viên điển hình trong phát triển kinh tế. Gia đình anh thường xuyên nuôi khoảng 70 con heo cho thu nhập bình quân 150 triệu đồng/năm. Anh thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ những hộ nghèo cùng phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi; tuyên truyền vận động bà con trong thôn đoàn kết, tích cực tăng gia lao động, sản xuất... Ông Lê Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phú Túc là người đồng bào dân tộc Cơ tu, luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên đảng viên và nhân dân trong thôn vững tin vào các chủ trương, đường lối của Đảng. Từ đó nhiều quần chúng ưu tú sớm nhận thức được vai trò lãnh đạo của Đảng, mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để phục vụ cho quê hương, cho đồng bào mình.

Chi bộ thôn Phú Túc có số lượng đảng viên đồng với 31 người. Để có

được kết quả đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

## Quan tâm tạo nguồn

Đồng bào Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang tập trung chủ yếu tại hai xã miền núi Hòa Bắc và Hòa Phú, với hơn 1.500 nhân khẩu. Ông Nguyễn Văn Văn, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện kết nạp 16 đảng viên là người đồng bào Cơ tu. Để tạo nguồn phát triển Đảng đối với đồng bào Cơ tu, Huyện ủy phân công cấp ủy đứng điểm phụ trách công tác này lựa chọn quần chúng ưu tú, có động cơ trong sáng, hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo

quy định để tạo nguồn và phát triển. Theo ông Lê Đình Minh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, nhờ đó số lượng đảng viên là người đồng bào dân tộc Cơ tu không ngừng tăng lên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã kết nạp 6 đảng viên là người Cơ tu.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc Lê Thị Thu Hà cho rằng, công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc Cơ tu tại 2 thôn Tà Lang, Giản Bí luôn được quan tâm và thực hiện quyết liệt. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng ủy xã đã bồi dưỡng và phát triển 10 đảng viên là người dân tộc Cơ tu. "Các chi bộ thôn Tà Lang và Giản Bí làm tốt công tác tư tưởng cho quần chúng khi đi học đối tượng Đảng. Rất nhiều đảng viên phát huy rất tốt tính nêu gương, nhất là những đảng viên lớn tuổi", bà Hà cho hay.

Ông Lê Trung Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang cho rằng, để làm tốt công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào Cơ tu, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tuyên truyền, giáo dục để phát hiện nguồn, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú. Các xã quan tâm bố trí đảng viên là người đồng bào Cơ tu đảm nhận các chức vụ trưởng, phó thôn, trưởng các chi hội đoàn thể gần với việc thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo tại từng địa bàn. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần tại những vùng cơ đồng bào Cơ tu sinh sống gắn với cộng vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới".

TRỌNG HÙNG

# Nhiều lợi ích khi tham gia truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu chủ động, tích cực trong việc tham gia truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng mã QR do Phòng Y tế quận phối hợp Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố triển khai. Hoạt động này mang lại lợi ích "kép" về quản lý Nhà nước, minh bạch trong bảo vệ chất lượng, thương hiệu của các doanh nghiệp dịch vụ.

Sau khi tìm hiểu rõ về lợi ích, quán trà sữa The Alley (đường Nguyễn Văn Linh) tham gia thực hiện việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng mã QR do Phòng Y tế quận Hải Châu tổ chức. Đây là địa điểm kinh doanh dịch vụ đồ uống thu hút rất nhiều du khách và người dân đến thưởng thức. Theo chị Ngô Thị Thảo, quản lý của quán, sau khi được hướng dẫn, tìm hiểu những lợi ích, quán đồng tình trong việc triển khai. "Đã mã QR rất cần thiết, có ý nghĩa tích cực cho chúng tôi, những người cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng. Theo đó, chúng tôi có cơ sở trình bày nguồn gốc thực phẩm, được tiếp cận việc đánh giá chất lượng của khách hàng. Người tiêu dùng có điều kiện nắm rõ thông tin nguồn gốc, xuất xứ, chất liệu những thực phẩm họ đang dùng. Những đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống chuyên nghiệp, đầu tư bài bản, chất lượng thì đây là kênh truyền thông hiệu quả và tin cậy", chị Thảo cho biết.

Tương tự, quán phở Bà Mai (đường Tiểu La) cũng vừa tham gia ứng dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR với sự hướng dẫn, hỗ trợ của Phòng Y tế quận Hải Châu. Chị Nguyễn Thị Phương Thủy, chủ quán phở Bà Mai, cho rằng đây là hoạt động mang lại lợi ích cần thiết cho khách hàng, trở thành kênh thông tin kết nối chính thống, minh bạch mà cả cung lẫn cầu đều cần đến. "Những người kinh doanh cũng muốn minh bạch, chia sẻ thông tin về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm và người tiêu dùng cũng có quyền được biết về chất lượng thực phẩm mà họ dùng. Việc minh bạch hóa thông tin này hết sức cần thiết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cả hai bên", chị Thủy nói.

Theo Phòng Y tế quận Hải Châu, thời gian qua địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm trên địa bàn quản lý tham gia. Trưởng phòng Y tế quận Phạm Thị Thùy Phương cho biết, từ năm 2024, địa phương đẩy mạnh hoạt động này một cách đồng bộ, quyết liệt tại 13 phường. Để hỗ trợ tối đa cho các cơ sở tham gia, Phòng Y tế

phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, số hóa các khâu từ tiếp nhận hồ sơ, xử lý bổ sung, thanh toán trực tuyến... Ứng phối hợp Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tổ chức tập huấn các nội dung an toàn thực phẩm, trong đó hướng dẫn các quy định pháp luật, điều kiện cần và đủ khi kinh doanh, sản xuất lĩnh vực này... Đặc biệt, trong xu thế thương mại điện tử toàn cầu, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần minh bạch, quảng bá thông tin, tạo sự tin cậy và sự lựa chọn ưu tiên cho du khách trong nước, quốc tế tìm hiểu, sử dụng dịch vụ khi đến Đà Nẵng. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1.700 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm trên địa bàn quận Hải Châu đã tham gia triển khai ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc thực phẩm, chiếm hơn 53% tổng số cơ sở trên toàn thành phố tham gia ứng dụng này để minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm (giai đoạn 1) là hợp phần quan trọng trong đề án Xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án quy định, gắn kết trách nhiệm từ cơ quan quản lý Nhà nước đến nhà sản xuất, cũng như người tiêu dùng phải tăng lên, nhất là doanh nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm. "Quận Hải Châu thời gian qua thực hiện tốt việc triển khai dự án mã QR truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nhất là những cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, các tuyến phố du lịch. Đây là hoạt động có sự tham gia phối hợp giữa nguồn gốc thực phẩm, chất lượng thực phẩm và người tiêu dùng. Việc minh bạch hóa thông tin này hết sức cần thiết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cả hai bên", chị Thủy nói.

PHAN CHUNG

## Thông tin - Thông báo

### Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng năm 2024 theo Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND

(Phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-SNV ngày 11-10-2024)

- Chức danh nghề nghiệp và số lượng cần tuyển dụng: 72 bác sĩ hạng III, mã số V.08.01.03.
- Chế độ cho đối tượng bác sĩ thu hút
  - Hướng chế độ trợ cấp 1 lần theo các mức cụ thể sau:
    - Tiền sĩ: 200 lần mức lương cơ sở
    - Bác sĩ chuyên khoa cấp 2: 180 lần mức lương cơ sở
    - Bác sĩ nội trú: 150 lần mức lương cơ sở
    - Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1: 120 lần mức lương cơ sở
    - Bác sĩ đa khoa loại giỏi: 100 lần mức lương cơ sở
    - Bác sĩ đa khoa loại khá: 80 lần mức lương cơ sở
    - Bác sĩ đa khoa (trung bình khá): 50 lần mức lương cơ sở

- Ngày 18-10-2024 đăng tải trên trang website: soyte.danang.gov.vn của Sở Y tế TP. Đà Nẵng và các trang website của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
  - Nhận hồ sơ: Từ ngày 21-10-2024 đến hết ngày 19-11-2024 (trong giờ hành chính), tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có đăng ký tham gia chính sách thu hút bác sĩ theo Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND, cụ thể:
    - Bệnh viện Phụ sản - Nhi, số 402 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.957.666
    - Bệnh viện Đà Nẵng, số 124 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.885.160
    - Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu, số 68 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3764.935
    - Bệnh viện Y học cổ truyền, đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.696.123
    - Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, số 118 đường Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.747.089
    - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, số 525 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.734.539
    - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, số 105 đường

- Nguyên Nhân, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.672.477
    - Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, số 582 đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.969.894
    - Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.789.123
    - Trung tâm Y tế quận Hải Châu, số 38 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.895.006
    - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.741.738
    - Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, tổ 54 Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; điện thoại: 02363.767.626
- Mọi thông tin liên quan kỳ xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng năm 2024 theo Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND, đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tầng 23 Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng; số điện thoại: 0236.3821122.



Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

## Tiêm vắc-xin sởi là biện pháp hàng đầu giúp ngăn chặn bùng phát dịch sởi

Trước tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp, đã ghi nhận ca tử vong liên quan đến bệnh sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, giúp ngăn chặn bùng phát dịch sởi, trong đó tiêm vắc-xin sởi là biện pháp hàng đầu.

**Hầu hết trẻ bị sởi tử vong do các biến chứng**  
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp do vi-rút sởi gây nên. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, có thể xuất hiện ở người lớn do chưa được tiêm phòng hoặc đã tiêm phòng nhưng chưa được tiêm đầy đủ.

Bệnh có biểu hiện đặc trưng là sốt, viêm long đường hô hấp, viêm kết mạc và phát ban, có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc, tiêu chảy... có thể gây tử vong.

Bệnh sởi nặng hoặc các biến chứng của sởi có thể gây ra do vi-rút sởi hoặc do bội nhiễm sau sởi thường xảy ra ở trẻ suy dinh dưỡng, đặc biệt trẻ thiếu vitamin A, trẻ bị suy giảm miễn dịch do HIV hoặc các bệnh khác, phụ nữ có thai. Hầu hết trẻ bị sởi tử vong do các biến chứng. Phụ nữ mang thai bị sởi có thể bị sảy thai, thai chết lưu, đẻ non hoặc trẻ bị nhẹ cân, hoặc thai nhiễm sởi tiên phát.

### Tiêm vắc-xin sởi là biện pháp hàng đầu giúp ngăn chặn bùng phát dịch sởi

Phần lớn các ca bệnh sởi xảy ra ở những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc-xin phòng sởi hoặc trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng sinh ra từ những

bà mẹ mà trước đó chưa được tiêm vắc-xin sởi hay chưa từng mắc sởi.

Một số ít trẻ đã được tiêm mà vì một lý do nào đó trẻ không có đáp ứng miễn dịch tốt vẫn có nguy cơ mắc bệnh sởi. Khi tích lũy đủ lớn số trẻ chưa có miễn dịch thì dịch sẽ xảy ra. Qua đó cho thấy tầm quan trọng của tiêm phòng vắc-xin sởi, của miễn dịch cộng đồng.

Để chủ động phòng bệnh sởi, người dân cần đưa con em từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vắc-xin sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin sởi đến trạm y tế xã, phường để tiêm vắc-xin phòng sởi. Nếu trẻ được tiêm một mũi vắc-xin sởi lúc 9 - 11 tháng tuổi, chỉ có 80-85% trẻ có đáp ứng miễn dịch. Nếu trẻ được tiêm thêm mũi vắc-xin sởi thứ hai lúc 18 tháng tuổi thì tỷ lệ bảo vệ là 90-95%. Sau khi trẻ được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin theo lịch tiêm chủng hoặc sau khi trẻ mắc sởi thì trẻ sẽ có miễn dịch có thể bền vững suốt đời.

Ngoài ra, bệnh sởi rất dễ lây, do đó các bậc phụ huynh không nên cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc sởi. Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi.

Khi trẻ không may bị mắc bệnh cần tăng cường dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ để phòng suy dinh dưỡng; tăng cường vệ sinh răng miệng, vệ sinh cá nhân cho trẻ tránh mắc bệnh cơ hội.

Trẻ mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh sởi phải được cách ly, nghỉ học và không đến nơi tập trung đông người để tránh lây lan trong cộng đồng.

PHƯỚC AN

## MỜI CHÀO GIÁ

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi; hạng mục mua sắm: "Cung cấp, lắp đặt bảng số quầy thu tại nhà ga T1-CHKQTĐN"; bên mời chào giá: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Thời gian phát hành thư chào giá: Từ 9 giờ ngày 21-10-2024 đến 9 giờ ngày 25-10-2024. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Chậm nhất là trước 9 giờ ngày 25-10-2024. Địa điểm liên hệ nhận thư chào giá (miễn phí): Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng); số điện thoại: 02363646298, 0354000686 (Mr Hiếu), email: vpttktdn@gmail.com (Các đơn vị có thể nhận thư chào giá trực tiếp hoặc đăng ký nhận qua email: vpttktdn@gmail.com) Kính mời các nhà cung cấp quan tâm tham gia. Trân trọng.

## MỜI CHÀO GIÁ

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: "Thay thế 36 miếng gió 600mmx600mm thành miếng gió tròn - khu vực check-in tầng 3 nhà ga T1" với các thông tin cụ thể sau:  
- Bên mời chào giá: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.  
- Tên hạng mục mua sắm: "Thay thế 36 miếng gió 600mmx600mm thành miếng gió tròn - khu vực check-in tầng 3 nhà ga T1" tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.  
- Thời gian phát hành thông báo mời chào giá: 8 giờ 30 ngày 21-10-2024 đến 8 giờ 30 ngày 24-10-2024.  
- Thời gian nộp thư chào giá: Trước 8 giờ 30 ngày 24-10-2024  
- Địa điểm liên hệ nhận thư chào giá (miễn phí): Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng). Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298. Email: vpttktdn@gmail.com. Hoặc liên hệ ông Đỗ Đình Vũ, điện thoại: 0905 135 188 để biết thêm thông tin chi tiết.  
(Các đơn vị có thể nhận thư mời chào giá trực tiếp qua địa chỉ: https://www.vietnamairport.vn/danangairport/tin-tuc).

## THÔNG BÁO

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng nhận được hồ sơ tìm gia đình thay thế cho trẻ Hoàng Ánh Dương của Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, thành phố Đà Nẵng.  
Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi, Sở Tư pháp thông báo cho người có nguyện vọng xin nhận trẻ em có tên trên làm con nuôi thì liên hệ với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng hoặc Ủy ban nhân dân phường An

Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, Sở Tư pháp sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.  
Họ và tên trẻ: Hoàng Ánh Dương; giới tính: nữ; ngày sinh: 29-6-2024; tình trạng sức khỏe: bình thường; nơi cư trú: Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng.

# Đẩy mạnh truyền thông du lịch thu hút du khách

Ngành du lịch thành phố triển khai nhiều hoạt động kích cầu, thu hút du khách, truyền thông điểm đến Đà Nẵng thông qua các kênh trực tuyến, nền tảng số (OTA), góp phần tạo thuận tiện, nâng cao trải nghiệm của du khách và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Giữa tháng 6-2024, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng (Sở Du lịch) hợp tác với Traveloka (nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á) công bố chương trình kích cầu du lịch "Enjoy Da Nang 2024" trên nền tảng ứng dụng Traveloka. Đây là sáng kiến nhằm thu hút nhiều du khách hơn đến Đà Nẵng thông qua các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và các ưu đãi có giá trị, dựa trên hệ sinh thái đối tác rộng lớn và tin cậy của Traveloka. Được biết, Traveloka đã xây dựng trang thông tin riêng để quảng bá chương trình "Enjoy Da Nang" tới khách du lịch trong nước và quốc tế, phát hành gần 2.000 voucher dành cho du khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên ứng dụng như đặt vé máy bay, khách sạn, vé tham quan... tại Đà Nẵng.

Được biết, từ năm 2022, Traveloka và Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng đã ký kết bản ghi nhớ (MoU) và trở thành đối tác tin cậy. Hai bên luôn đồng hành, triển khai nhiều hoạt động của ngành du lịch và đạt được những kết quả nhất định. Năm 2024, hai bên đã hợp tác, đồng hành triển khai đẩy mạnh quảng bá chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch thành phố Đà Nẵng - "Enjoy Danang 2024". Giám đốc mảng Vận chuyển Traveloka Iko Putera cho biết, việc hợp tác trong thời gian qua đã thể hiện sự gắn kết, hiệu quả với cơ quan du lịch địa phương, tiềm năng du lịch to lớn của thành phố. Đây là sự khẳng định



Nhiều chương trình kích cầu, thu hút du khách thông qua các nền tảng trực tuyến, nền tảng số được thành phố triển khai. TRONG ẢNH: Du khách đến Đà Nẵng du lịch và nghỉ dưỡng. Ảnh: VĂN HOÀNG

cam kết của Traveloka trong việc quảng bá, thúc đẩy và phát triển du lịch Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. "Tôi hy vọng các chương trình hợp tác sẽ góp phần vào quá trình chuyển đổi số du lịch thành phố, giúp cho việc đi du lịch đến thành phố trở nên dễ dàng và thuận tiện cho du khách thông qua dịch vụ, công nghệ hiện đại của Traveloka; từ đó đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng của du khách đến với Đà Nẵng", ông Iko Putera chia sẻ.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, thời gian qua, các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch được tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, chuyên nghiệp, độc đáo. Đặc biệt, ngành du lịch đã lựa chọn được thông điệp, kênh truyền thông, hình thức xúc tiến du lịch hiệu quả, có thể kể đến như hợp tác trên các nền tảng OTA với Traveloka, KKDay... nhằm kích cầu, thu hút du khách nội địa và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch thành phố. Cụ thể, Traveloka và KKDay đã xây dựng trang thông tin

riêng để thực hiện chương trình "Enjoy Da Nang 2024" và phát hành gần 5.000 voucher dành cho du khách quốc tế và nội địa sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng như đặt vé máy bay, khách sạn, vé tham quan... tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đẩy mạnh truyền thông du lịch trên các nền tảng OTA, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cũng như phối hợp với các đơn vị quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa của thành phố trên các ứng dụng mạng xã hội, truyền thông du lịch thông qua người nổi tiếng là các ngôi sao ca nhạc, youtuber, blogger, nghệ sĩ lĩnh vực giải trí. Đầu tháng 8-2024, trung tâm đã phối hợp với Công ty TNHH TikTok Việt Nam chào đón gần 100 nhà sáng tạo nội dung tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và bán hàng qua livestream TikTok Shop Creator Retreat. Bên cạnh các hoạt động workshop (thảo luận) nâng cao kỹ năng, các nhà sáng tạo nội dung được khám phá ẩm thực, cảnh quan và trải nghiệm các hoạt động mới của Đà Nẵng qua hoạt động "Danang

city tour"; qua đó, quảng bá hình ảnh và văn hóa đặc sắc của Đà Nẵng đến hàng triệu người theo dõi trên nền tảng Tiktok.

Ngoài ra, ngành du lịch thành phố cũng truyền thông bằng các nền tảng có lượt truy cập lớn phù hợp xu hướng, thị hiếu của du khách từng thị trường; tổ chức các chương trình livestream, trò chơi thu hút người dùng mạng xã hội tham gia tương tác tăng hiệu ứng đối với các lễ hội, chương trình xúc tiến du lịch Đà Nẵng. Thống kê trong 9 tháng năm 2024, có 856 bài viết về hoạt động du lịch thành phố trên cổng thông tin du lịch bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc; 536 bài đăng tin tức, sự kiện, video, ảnh đẹp về du lịch trên các nền tảng mạng xã hội... Việc truyền thông du lịch Đà Nẵng thông qua báo chí trong nước và quốc tế cũng được đẩy mạnh với 1.279 bài viết truyền thông về du lịch trên các trang báo, đài trong nước; 60 bài viết quảng bá du lịch Đà Nẵng trên các kênh truyền thông của Hàn Quốc...

Theo Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng Huỳnh Thị Hương Lan, việc áp dụng các dịch vụ, công nghệ hiện đại của các nền tảng OTA góp phần đáp ứng nhu cầu, hành vi du lịch của du khách, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2024. Sự hợp tác giữa ngành du lịch thành phố và các nền tảng OTA thể hiện Đà Nẵng đã và đang tăng tốc và bứt phá trong quá trình chuyển đổi số ngành du lịch của thành phố. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các nền tảng OTA để có những sáng kiến hỗ trợ du lịch địa phương trong thời gian tới; đồng thời triển khai nhiều hoạt động truyền thông điểm đến du lịch bằng nhiều hình thức để góp phần đưa du lịch Đà Nẵng phát triển, hấp dẫn hơn đối với du khách trong nước và quốc tế.

VĂN HOÀNG

# Nguồn khách tăng theo những chuyến bay

Việc liên tục có các đường bay được đưa vào khai thác đã góp phần khẳng định vai trò "cửa ngõ" của Đà Nẵng đối với khu vực miền Trung. Từ những đường bay đưa khách ở các thị trường gần đã trở thành cánh tay nối dài, hướng đến thu hút khách du lịch từ các thị trường xa hơn.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, tính đến nay có 20 đường bay đến Đà Nẵng, trong đó 5 đường bay nội địa gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Lạt, Hải Phòng, Cần Thơ và 15 đường bay quốc tế thường kỳ gồm: Băng Cốc (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Siem Riệp (Campuchia), Incheon - Busan - Daegu - Cheongju (Hàn Quốc), Narita (Nhật Bản), Manila (Philippines). Theo đó, 9 tháng năm 2024, tần suất trung bình có 115 chuyến bay/ngày (64 chuyến nội địa và 51 chuyến quốc tế) đến Đà Nẵng. Ngày 24-9 vừa qua, thành phố đã đón chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Malaysia Airlines khai thác chặng bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng.

... Riêng đối với thị trường Trung Quốc, Sở Du lịch đang phối hợp với các bên liên quan hỗ trợ trong công tác khôi phục các đường bay từ Trung Quốc đại lục đến Đà Nẵng. Việc khôi phục mạng lưới các đường bay thường lệ, thuê chuyến (charter) từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến Đà Nẵng sẽ được thực hiện ngay khi có cơ hội. Ngành du lịch triển khai kế hoạch xúc tiến, kết nối các đường bay để thu hút khách trong năm 2025; tổ chức hội nghị xúc tiến đường bay quốc tế; phối hợp với các cơ quan quản lý hàng không (Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty CP đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng), các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch tổ chức hội nghị xúc tiến đường bay quốc tế nhằm trao đổi chuyên sâu về giải pháp khôi phục, duy trì và thúc đẩy các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng. Sở Du lịch tiếp tục tham mưu thành phố



Để thu hút nguồn khách du lịch đến Đà Nẵng, thành phố, ngành du lịch và các đơn vị liên quan nỗ lực xúc tiến hợp tác với các hãng hàng không trong và ngoài nước. Ảnh: DIỆP NHƯ

Với mạng lưới đường bay trải rộng khắp châu Á, châu Âu, châu Đại Dương qua gần 1.000 điểm đến tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngành du lịch thành phố kỳ vọng Malaysia Airlines sẽ là cầu nối giúp Đà Nẵng mở rộng thị trường du lịch đến các điểm hấp dẫn trên toàn thế giới. Có mặt trên chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Đà Nẵng do Hãng hàng không Malaysia Airlines khai thác, anh Amir Azaman (đến từ Malaysia) chia sẻ Đà Nẵng có nhiều cảnh quan, điểm tham quan lại gần các di sản văn hóa thế giới... nên du khách rất quan tâm điểm đến. Việc có đường bay thẳng từ Kuala Lumpur đến Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách giữa hai quốc gia đi lại du lịch, nghỉ dưỡng cũng như các hoạt động giao thương khác. Điều này cũng giúp gia tăng sự lựa chọn di chuyển của du khách cũng như nguồn khách cho hai quốc gia. Được biết, theo kế hoạch trong tháng 10 này, hãng hàng không Vietjet (Vietjet Air) dự kiến khai trương đường bay từ Amedabad (Ấn Độ) - Đà Nẵng; bên cạnh đó hãng hàng không của Indonesia Citilink Airlines đã lên kế hoạch khai thác các chuyến bay thuê chuyến trực tiếp đầu tiên từ Jakarta (Indonesia) đến thành phố Đà Nẵng vào cuối năm 2024. Hãng sẽ phối hợp với các công ty lữ hành tại Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam mở đường bay với tần suất 2 chuyến/tuần, qua đó sẽ mở ra cơ hội kết nối tới các thị trường khách trong tiềm.

Ngoài các chính sách thu hút khách nội địa, để tăng thêm nguồn khách tiềm năng từ thị trường quốc tế, trong thời gian tới, ngành du lịch thành phố tiếp tục xúc tiến mở các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng từ các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản (Nagoya, Osaka), Úc. Thành phố cũng chú trọng mở rộng và khai thác thị trường khách Mỹ, Trung Đông, Uzbekistan, khu vực Đông Nam

các chính sách thu hút, tăng cường thêm đường bay quốc tế đến Đà Nẵng; phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch xúc tiến mở lại các chuyến bay thuê chuyến từ Trung Quốc (Thành Đô, Hàng Châu, Quảng Châu), Indonesia (Jakarta, Bali), Nhật Bản (Nagoya, Osaka), Úc (Sydney, Melbourne), Qatar (Doha)... đến Đà Nẵng. Để giới thiệu và khai thác hiệu quả nguồn khách trong nước và quốc tế, thành phố cũng đã chỉ đạo cho ngành du lịch tăng cường các giải pháp, trong đó có đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, đặc biệt đối mới công tác truyền thông, nhấn mạnh vào sự đổi mới của điểm đến và những sản phẩm dịch vụ mới lạ, đặc sắc, phù hợp với xu hướng, thị hiếu của từng thị trường khách.

Theo dự kiến năm 2024, tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt 10,3 triệu lượt, tăng gần 40% so với năm 2023 (khách quốc tế ước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 2,1 lần). Sang năm 2025, mục tiêu phấn đấu tổng lượng khách lưu trú tại thành phố ước đạt hơn 10,5 triệu lượt, tăng 6% so với năm 2024, trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,3 triệu lượt, tăng 11%, khách nội địa ước đạt hơn 6,2 triệu lượt. Bà Trương Thị Hồng Hanh, Giám đốc Sở Du lịch thông tin, hiện nay các điểm đến quốc tế đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ như Thái Lan, Trung Quốc, bởi giá rẻ, chính sách visa thông thoáng, chính phủ hỗ trợ bằng tiền cho các hãng hàng không mở đường bay, tặng voucher bằng tiền cho du khách... Qua đó hỗ trợ hướng dịch chuyển của một số thị trường khách truyền thống sang các điểm đến mới là thực tế đã và đang diễn ra. Việc chuyển hướng thị trường khách quốc tế là một trong những bài toán để ngành du lịch và các doanh nghiệp trong ngành đánh giá toàn diện hơn để có các giải pháp lâu dài.

DIỆP NHƯ

## Tin hoạt động

• Từ ngày 17 đến ngày 20-10, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức Ngày hội du lịch Đà Nẵng 2024. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng (2004-2024). Được biết, sự kiện này tiếp nối những thành công của Ngày hội Du lịch Đà Nẵng đã được tổ chức trong suốt hơn 10 năm qua; thúc đẩy quá trình tiếp cận công nghệ thông minh ứng dụng vào du lịch cũng như tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế kết nối, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh. Sự kiện này góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch, tăng nhanh lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Với chủ đề "Kết nối thông minh - Khơi nguồn đổi mới", sự kiện nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ thông minh trong việc thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của ngành du lịch. Làn sóng công nghệ sẽ là nguồn hỗ trợ đắc lực giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi tiếp

cận và phát triển thị trường mới, thúc đẩy du lịch bền vững. Sự kiện có một số hoạt động chính như quảng bá thương hiệu kết hợp mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh; không gian kết nối người mua và người bán (tối ưu hóa quy trình kinh doanh, mở rộng thị trường, và mở ra cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp); hội thảo chuyên đề thúc đẩy tiếp cận công nghệ thông minh với chủ đề "Kết nối thông minh - Khơi nguồn đổi mới"...

• Từ ngày 1-10, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills chính thức ra mắt "phiên bản mới" combo BaNa By Night (Bà Nà về đêm). Với sản phẩm này, du khách có thể khám phá một Bà Nà về đêm rực rỡ với nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Giá vé linh hoạt theo các khung giờ lên cấp 16 giờ, 18 giờ và 19 giờ giúp du khách có thêm lựa chọn để khám phá Bà Nà cùng những hoạt động thú vị tại Bà Nà. Nếu lên cấp sớm, du khách có thời gian tham quan các cảnh quan nổi tiếng tại Bà Nà như cầu Vàng, lá dài mặt trăng, quảng trường nhật thực... hay trải nghiệm thế giới trò chơi trong nhà Fantasy Park, hệ thống máng trượt tốc độ hiện đại, vòng quay hoa bia tại Beer

Plaza; trải nghiệm tham quan xưởng bia thủ công Bà Nà; xem các show trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế; check-in "không giới hạn" không gian Bà Nà về đêm lãng mạn...

• Lễ hội GBA Oktoberfest, tôn vinh ẩm thực bia Đức, bia thủ công truyền thống vừa diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng thu hút rất đông du khách tham dự. GBA Oktoberfest là lễ hội văn hóa thường niên tại Việt Nam, được tổ chức từ năm 1992. Lễ hội được đồng tổ chức bởi Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam), khách sạn JW Marriott Hà Nội và Khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng. Trong hơn 30 năm qua, GBA Oktoberfest đã mang những trải nghiệm văn hóa và truyền thống Đức đến gần hơn với người Việt Nam, đồng thời là cầu nối đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa Đức và Việt Nam. Lễ hội mang đến bầu không khí sôi động của vùng Bavaria với những khoảnh khắc bùng nổ từ màn trình diễn của ban nhạc O'zapft nổi tiếng đến từ Đức và Áo.

NHẬT HẠ (tổng hợp)

# Đưa nước mắm Nam Ô trở thành sản phẩm du lịch

Với mong muốn phát triển du lịch làng nghề, bổ sung thêm sản phẩm, trải nghiệm cho khách du lịch, những năm gần đây, làng nghề nước mắm Nam Ô ngày càng được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, để làng nghề nước mắm Nam Ô thực sự trở thành điểm đến tham quan, du lịch thì cần có sự đầu tư hơn nữa cho sản phẩm này.

Theo những người làm du lịch, làng nghề nước mắm Nam Ô là một trong 7 di sản văn hóa phi vật thể của Đà Nẵng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây được xem là tài nguyên quý của mỗi vùng miền, nếu biết cách khai thác sẽ tạo sự hấp dẫn để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Làng nghề nước mắm Nam Ô gắn với địa danh Nam Ô, có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, mang giá trị lớn, rất thuận lợi để khai thác, hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn của thành phố.

Ông Trần Ngọc Vinh, Chủ tịch Hội Làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô cho rằng cùng với sản xuất, giữ gìn và phát triển làng nghề, hội đã vận động hội viên của làng nghề xây dựng câu chuyện về nước mắm Nam Ô, nghiên cứu sáng tạo sản phẩm cà phê mắm, đón các đoàn khách du lịch đến thăm làng nghề, giới thiệu về làng nghề. Thời gian qua, đã có hơn 5.000 lượt du

khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập mô hình sản xuất nước mắm tại làng nghề. Riêng cơ sở sản xuất nước mắm Hương Làng Cò còn tổ chức hoạt động cho các Tiktoker (người sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok) tham quan trải nghiệm cuộc sống làng nghề như đi chợ bình minh mua hải sản, nấu ăn tại nhà dân, tham quan các di tích làng nghề, thưởng thức các món đặc sản địa phương.

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Trần Công Nguyên cho biết, để phát triển du lịch làng nghề, các ngành chức năng, địa phương đã quan tâm trùng tu và bảo tồn các di tích lịch sử như đình Nam Ô, làng Ông, đình Âm linh, xây dựng các bài thuyết minh tại các điểm di tích; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của di tích, địa phương. Với việc hình thành chương trình du lịch cộng đồng gắn với đời sống văn hóa địa phương, qua các hoạt động du lịch, du khách được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, góp phần nâng cao



Xây dựng các sản phẩm gắn với văn hóa, ẩm thực địa phương để du khách có thể trải nghiệm. TRONG ẢNH: Du khách quốc tế trải nghiệm ẩm thực nước mắm Nam Ô tại cơ sở sản xuất Hương làng Cò. Ảnh: THU HÀ

nhận thức về giá trị văn hóa truyền thống của địa phương cũng như nâng cao đời sống của bà con làng nghề.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Tân Văn Vương, để phát triển làng nghề, thu hút khách, ngày 19-10-2022, UBND thành phố đã ban hành đề án Định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định

du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái là sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm tạo sự khác biệt, lợi thế cạnh tranh cho du lịch Đà Nẵng, đồng thời xác định "Phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống tại khu vực Nam Ô là sản phẩm chính của thành phố". Thời gian qua, UBND quận Liên Chiểu chủ động cùng với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở

Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành liên quan tích cực nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố các giải pháp phát triển du lịch khu vực Nam Ô, phát huy làng nghề nước mắm Nam Ô; đầu tư cơ sở hạ tầng bãi đỗ xe, nâng cấp, tu bổ các di tích tại khu vực để phục vụ du lịch; khởi công dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô; khai trương công viên cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành; xây dựng bài thuyết minh tìm hiểu, tham quan các di tích gắn với làng nghề nước mắm Nam Ô... Sở Du lịch cũng hỗ trợ tổ chức hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch cho người dân, đồng thời kết nối các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch du lịch học đường, hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề nước mắm Nam Ô. Đến nay đã hình thành các chương trình du lịch cộng đồng, du lịch giáo dục gắn với đời sống văn hóa địa phương, gắn với làng nghề nước mắm Nam Ô và các điểm di tích văn hóa - lịch sử địa phương.

Tuy nhiên, theo ông Tân Văn Vương, thực tế hiện nay việc khai thác giá trị của các di tích văn hóa lịch sử làng nghề nước mắm Nam Ô còn hạn chế, chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong đợi. Các đơn

vi liên quan cần có giải pháp liên kết du lịch với làng nghề để làng nghề trở thành điểm đến thu hút khách bằng cách đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng bảo đảm chất lượng làng nghề có không gian để đón các đoàn khách lớn, có các tour đưa khách về tham quan trải nghiệm; đầu tư về cảnh quan, các mô hình check-in đặc trưng, bãi đậu xe; nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà trưng bày sản phẩm nước mắm Nam Ô. Các đơn vị liên quan cần sản phẩm, dịch vụ tại khu vực làng nghề nước mắm Nam Ô phù hợp với thị hiếu của du khách. Đồng thời, triển khai các sản phẩm du lịch giáo dục, du lịch ẩm thực kết hợp tìm hiểu trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa - lịch sử tại khu vực Nam Ô. Qua đó kết nối hình thành tuyến tham quan, trải nghiệm tại làng nghề nước mắm Nam Ô với giá trị văn hóa, lịch sử di tích Hải Vân Quan, hình thành cụm sản phẩm du lịch mới; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cấp các sự kiện văn hóa, lễ hội tại địa phương gắn với hoạt động của làng nghề nước mắm để thu hút du khách...

THU HÀ

# Khó gỡ nút thắt ở Gaza

Israel và đồng minh ví von vụ tiêu diệt Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas, có thể mở đường đàm phán ngừng bắn, trao trả con tin ở dải Gaza. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại chiến lược loại bỏ này có thể phản tác dụng.

Theo CNN, ngay sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã hạ sát Sinwar trong cuộc không kích ở thành phố Rafah (dải Gaza) tuần qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lạc quan về triển vọng hạ nhiệt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn một năm qua. Ông Biden điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận cách tận dụng thời cơ này để đưa con tin về nhà và kết thúc giao tranh, bảo đảm an ninh cho Israel, và Hamas không bao giờ có thể kiểm soát Gaza nữa. Đồng quan điểm, ngày 19-10, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell cũng lên tiếng kêu gọi phải tận dụng cơ hội này để đạt lệnh ngừng bắn, phóng thích những con tin còn lại và tìm kiếm một giải pháp chính trị.

Sở dĩ giới chức phương Tây lạc quan như vậy vì họ đánh giá Hamas sẽ rơi vào cảnh "rắn mắt đầu" sau cái chết của thủ lĩnh Sinwar - người có lập trường quyết đấu đến cùng với Israel. Do đó, một khi không còn sự kiểm soát của Sinwar, Hamas được cho là có thể từ bỏ lập trường cứng rắn với Israel và lựa chọn cách tiếp cận mới. AP dẫn lời ông Jonathan Panikoff, nhà phân tích tình hình báo cáo về Trung Đông, nhận định Hamas nhiều khả năng sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn để cùng cố lực lượng, sau thời gian dài mệt mỏi trước đòn tấn công không ngừng nghỉ của Israel. "Thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể đạt được hay không sẽ phụ thuộc vào thủ lĩnh mới của nhóm, nhưng ít nhất nó mang tới không gian và cơ hội chưa từng có trong vài tháng qua", ông Panikoff nói.

Trong khi đó, lãnh đạo lực lượng Hamas có tuyên bố trái ngược khi cảnh báo rằng, sau cái chết của ông Sinwar, các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân và chấm dứt xung đột sẽ khó khăn hơn; đồng thời thông báo ông Khaled Mashal, Giám đốc Văn phòng Hamas ở nước ngoài, trở thành thủ lĩnh mới của lực lượng này ở Gaza. Hiện ông Mashal đang phụ trách liên lạc với các bên chính tham gia đàm phán về trả tù do cho con tin người Israel.

Đáng chú ý, Hezbollah ngay lập tức tuyên bố sẽ



Người Palestine đi tản sau các cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia. Ảnh: Anadolu/Getty Images

chuyển sang giai đoạn mới và leo thang trong cuộc đối đầu với Israel. Vụ phóng máy bay không người lái (UAV) về phía tư dinh của Thủ tướng Netanyahu ở miền trung Israel ngày 18-10, càng cho thấy cam kết đáp trả của phong trào này không chỉ là lời nói suông. Dù vụ việc không gây thương vong nhưng cũng phát đi cảnh báo cứng rắn của Hezbollah. Ngày 19-10, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo âm mưu ám sát của Hezbollah nhằm vào vợ chồng ông là sai lầm nghiêm trọng và sẽ phải trả giá đắt. IDF tuyên bố vụ ám sát hụt này sẽ chỉ khiến Israel tăng cường các hoạt động quân sự mạnh mẽ của mình.

Sau cái chết của ông Sinwar, bom đạn vẫn tiếp tục dội vào Gaza như những gì Thủ tướng Netanyahu vừa tuyên bố: chiến dịch quân sự của Israel sẽ vẫn tiếp diễn ở Gaza cho đến khi tất cả con tin bị bắt giữ ở Gaza được trả tự do. Trong diễn biến mới nhất, theo CNN, ít nhất 73 người Palestine thiệt mạng ngày 19-10 do vụ ném bom của quân đội Israel tại thị trấn Beit Lahia, phía bắc Gaza.

Nhận định về lập trường nói trên của Israel ở Gaza, trong cuộc trả lời phỏng vấn Al-Qahera News ngày 19-10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cho biết,

những nỗ lực làm trung gian của Ai Cập, phối hợp với Qatar và Mỹ, nhiều lần tiến gần đến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả tù nhân, nhưng việc Israel thiếu ý chí chính trị và những yêu cầu phi thực tế đã cản trở những nỗ lực này. Đến nay, lãnh đạo Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Liên minh châu Âu (EU) và Ai Cập khẳng định, giải pháp hai nhà nước là cần thiết để xoa dịu căng thẳng khu vực và thúc đẩy hòa bình thực sự và bền vững ở Trung Đông.

Cho đến nay, cả Israel và Hamas vẫn giữ nguyên lập trường không tương thích của mình. Hamas đã nhắc lại rằng các con tin người Israel bị bắt giữ sẽ được thả sau khi ngừng bắn và quân đội Israel rút khỏi Gaza, trong khi Israel cho biết họ sẽ không chấp nhận việc rời khỏi ít nhất hai khu vực của lãnh thổ này.

Theo The Guardian, vụ tiêu diệt thủ lĩnh Hamas có thể là khởi đầu cho sự kết thúc giao tranh, nhưng chính Thủ tướng Netanyahu đã để cập. Tuy nhiên, lịch sử chứng minh rằng, với những vụ tiêu diệt thủ lĩnh của các phong trào vũ trang như Hamas, về lâu dài, bất kỳ chiến thắng quyết định nào cũng sẽ vẫn còn khó nắm bắt.

THULÊ

# Fed suy giảm ảnh hưởng toàn cầu

Cấu trúc của nền kinh tế thế giới đã thay đổi khi Mỹ và các đồng minh chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, đồng USD không còn giữ được vị thế mạnh như trước đây... Đây là những nguyên nhân chủ yếu khiến ảnh hưởng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) suy giảm trên toàn cầu.

Theo Bloomberg, vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, các thị trường chứng khoán khắp thế giới diễn biến theo "nhịp trống" của Phố Wall, còn ngân hàng trung ương các nước phải theo bước Fed. Fed có vai trò quan trọng trong việc hoạch định và điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ, giữ nhiệm vụ quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế nước này và ảnh hưởng đến toàn thế giới. Quyết định của Fed sẽ được cảm nhận trên toàn cầu do vị thế của Mỹ như nền kinh tế lớn nhất thế giới và nằm trong những quốc gia thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất. Những hành động của Fed không chỉ giới hạn ở Mỹ mà còn có tác động lan tỏa đến nhiều nơi khác trên thế giới.

Hiện nay, tình hình của các nền kinh tế lớn rất khác nhau. Mỹ phải hứng chịu tình trạng lạm phát ở mức cao hậu Covid-19 trong hai năm qua. Châu Âu cũng chịu sức ép tương tự và tình hình còn tồi tệ hơn do xung đột tại Ukraine khiến nguồn cung khí đốt giá rẻ của Nga bị cắt đứt. Ở Nhật Bản, lạm phát cao hơn là điều được mong đợi, khi là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế yếu kém của nước này có thể đang hồi phục. Ở Trung Quốc, vấn đề không phải là giá quá cao mà là quá thấp.

Kết quả là nhiều ngân hàng trung ương đang hành động với những tốc độ khác nhau, hoặc chậm chạp theo những hướng khác nhau. Ngân hàng trung ương châu Âu và Ngân hàng trung ương Anh cũng như nhiều ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi bắt đầu hạ lãi suất trước Fed. Ngược lại, ở Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực ngăn chặn sự sụp đổ đang âm thầm diễn ra của thị trường bất động sản và vực dậy thị trường chứng khoán. Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng đi ngược lại, không hạ mà tăng lãi suất. Khi các ngân hàng lựa chọn các con đường khác nhau, những điều kỳ lạ

sẽ xảy ra. Chẳng hạn, đồng Yên của Nhật Bản sụt giảm trong nửa đầu năm, sau đó tăng vọt trong mùa hè, rồi lại lao dốc trước khả năng Fed và BoJ đi theo những hướng khác nhau.

Một nguyên nhân khác khiến Fed đang đối mặt với sự suy giảm ảnh hưởng toàn cầu là cấu trúc của nền kinh tế thế giới đã thay đổi. Mỹ và các đồng minh chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong nền kinh tế. Năm 1990, Mỹ chiếm 21% GDP toàn cầu và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) chiếm 50%. Năm 2024, các con số này lần lượt giảm xuống còn 15% và 30%.

USD là đồng tiền chủ yếu trong thương mại thế giới. Hầu như mọi hoạt động xuất nhập khẩu đều dùng USD làm đơn vị thanh toán mà Fed là nơi duy nhất được quyền đưa ra các quyết định về tăng giảm lãi suất đồng USD. Mặc dù vẫn là đồng tiền dự trữ chính của thế giới, nhưng đồng USD không còn giữ được vị thế mạnh như trước đây. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, tỷ lệ của đồng USD trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương toàn cầu giảm từ 72% năm 2000 xuống còn 58% vào năm 2023. Số liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (BoC) cho thấy quốc gia này hiện thanh toán 1/4 các giao dịch thương mại bằng đồng Nhân dân tệ.

Không có gì ngạc nhiên khi sức hút của Mỹ đã giảm đi. Các nền kinh tế khác, đặc biệt là Trung Quốc, đang bắt đầu có ảnh hưởng lớn hơn. Trong những tháng tới, việc điều chỉnh tốc độ và quy mô cắt giảm lãi suất của Fed đóng vai trò quan trọng. Nhưng có thể, gói kích thích kinh tế của Trung Quốc sẽ có ý nghĩa hơn. Gói biện pháp mà Trung Quốc công bố vào cuối tháng 9-2024 sẽ bổ sung thêm khoảng 300 tỷ USD vào GDP toàn cầu trong năm tới và nhiều hơn nữa nếu Bộ Tài chính nước này thực hiện kích thích tài khóa.

GIANGHI

# Thể thao

SHB ĐÀ NẴNG ĐI TIẾP TẠI CÚP QUỐC GIA 2024-2025

# Nhiều vấn đề cần cải thiện

SHB Đà Nẵng vượt qua Hòa Bình để đi tiếp tại Cúp quốc gia 2024-2025. Chiến thắng tiếp thêm tự tin cho đội bóng sông Hàn sau chuỗi trận không như kỳ vọng tại V-League. Tuy nhiên, về chuyên môn, đội còn nhiều vấn đề cần cải thiện.



SHB Đà Nẵng (áo xanh) đi tiếp tại Cúp quốc gia 2024-2025 khi thắng Hòa Bình nhưng lối chơi vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Ảnh: PN

Mùa giải năm nay, SHB Đà Nẵng tham dự hai đấu trường là V-League và Cúp quốc gia. Trong đó, tại Cúp quốc gia, đội đặt mục tiêu tiến càng sâu càng tốt. Thực tế, để cạnh tranh chức vô địch Cúp quốc gia là nhiệm vụ khó khăn, nên ưu tiên hàng đầu của đội bóng sông Hàn là tập trung cho V-League. Trong trận đấu khai màn trước Hòa Bình, ban huấn luyện tạo điều kiện cho các cầu thủ ít được ra sân đá chính như: Tuấn Hưng, Quốc Tú, Thành Khải, Anh Việt, Trọng Nam, Hồng Sơn, Ngọc Toàn, Quách Tân, Minh Quang, Văn Hữu, Minh Tuấn. Trong thế trận bế tắc, các trụ cột như Phan Văn Long, Đặng Anh Tuấn mới được sử dụng. Dù vậy, phải đến loạt sút penalty, SHB Đà Nẵng mới vượt qua đối thủ với tỷ số 11-10 sau khi hai đội hòa 0-0 trong 90 phút chính thức.

Theo dõi màn trình diễn của SHB Đà Nẵng có thể thấy, chiến thắng của đội có ý nghĩa về mặt tinh thần hơn là yếu tố chuyên môn. Hòa Bình là đội tại giải Nhất không được đánh giá cao, 2 lần thua SHB Đà Nẵng tại giải hạng Nhất 2023-

2024. Dù vậy, khi tái đấu đối thủ này, đội bóng sông Hàn không thể tạo nên thế trận áp đảo. Anh Trương Văn Thái (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cho hay: "SHB Đà Nẵng rất vất vả và mới có chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới. Trước Hòa Bình, lối chơi của đội bóng sông Hàn chưa được vận hành trơn tru. Đội cần tiếp tục cải thiện trước khi V-League trở lại và bước vào giai đoạn quan trọng".

Cuối tuần này, vòng 5 V-League diễn ra sau gần một tháng tạm dừng dịp FIFA Days. Bài toán của SHB Đà Nẵng lúc này vẫn là làm sao giúp các cầu thủ có phong độ cao nhất. Trận đấu trong ngày khai màn Cúp quốc gia với Hòa Bình, 3 cầu thủ gồm: Marlon, Yuri, Werick không thi đấu, đội bóng sông Hàn bất tác trong các

đợt lên bóng. Điều này cho thấy đội quả phụ thuộc vào các ngoại binh. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm, thế lực của các nội binh vẫn là điểm yếu.

Vượt qua Hòa Bình trên loạt đá 11m, SHB Đà Nẵng gặp Sông Lam Nghệ An tại vòng 5 đến vòng 9, SHB Đà Nẵng liên tục đối đầu những đối thủ mạnh lần lượt gồm: Hải Phòng (sân nhà), Công an Hà Nội (sân khách), Becamec Bình Dương (sân khách), Thép Xanh Nam Định (sân khách), Đồng Á Thanh Hóa (sân

khách). Nếu không có kết quả tốt, Đặng Anh Tuấn và các đồng đội có khả năng bị bỏ lại phía sau.

V-League đang có những diễn biến hấp dẫn, khó lường. Cuối tuần qua, hai trận đấu bù vòng 4 giữa Hà Nội - Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định - Sông Lam Nghệ An diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

Thép Xanh Nam Định đã giành chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước đội bóng xứ Nghệ nhờ các pha lập công của Lucas, Rafaelson (cú đúp) và Tô Văn Vũ. Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội chia điểm với Hà Nội sau trận hòa 1-1. Với các kết quả trên, Thép Xanh Nam Định vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, kém đội dẫn đầu Đồng Á Thanh Hóa chỉ 2 điểm. Hà Nội (7 điểm), Công an Hà Nội (5 điểm) lần lượt xếp thứ 6 và thứ 8. Với cách biệt nhỏ, trật tự trên bảng xếp hạng có thể thay đổi sau một vòng đấu. Điều này giúp tính cạnh tranh của các trận đấu được nâng cao.

Theo HLV Đào Quang Hùng (CLB SHB Đà Nẵng), sau trận đấu với Hòa Bình, SHB Đà Nẵng trở về chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà Hòa Xuân trước Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 5 V-League. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, đội nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiến thắng đầu tiên tại Cúp quốc gia 2024-2025 tiếp thêm sự tự tin để từng thành viên trong ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục cố gắng.

PHI NÔNG

# Sôi nổi Cúp bóng đá 7 người quốc gia tại Đà Nẵng

Ngày 19-10, tại sân vận động Đám Sen (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), Công ty CP Bóng đá Việt (VietFootball) khai mạc Cúp bóng đá 7 người quốc gia - Hyundai Thành Công Cup 2024 (VSC-S4) khu vực miền Trung. Điểm mới của giải năm nay là sự tham dự của nhiều câu thủ ngoại, nhân tố mang tới sức hút lớn cho giải. Bên cạnh đó, số lượng đội tham dự giải cũng tăng so với các mùa giải trước. Năm nay, hơn 50 đội dự giải thi đấu theo 4 khu vực gồm: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Sau vòng loại 4 khu vực, 8 đội bóng đạt thành tích tốt nhất giành vé dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 12. Tại khu vực miền Trung, 9 đội tham dự được chia làm 2 bảng đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết. Trong đó,

bảng A gồm các đội: Hiếu Hoa Quahaco, Bày Lé, QC Trần Gia, Trường Hưng Thế Gia; bảng B gồm các đội: AE GFDI sông Hàn, V&V, Xây dựng Bảo Anh, Kiệt Phước và Ngọc Luân. Trong ngày khai mạc, 4 trận của lượt thi đấu đầu tiên diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến sân cổ vũ. Hiếu Hoa Quahaco, đội đương kim vô địch chật vật cầm hòa Trường Hưng Thế Gia tỷ số 1-1. Trong khi đó, Bày Lé vượt qua QC Trần Gia với tỷ số 2-1 để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Trái ngược Hiếu Hoa Quahaco, đương kim vô địch khu vực miền Trung AE GFDI sông Hàn để dành giành chiến thắng 4-0 trước tân binh Kiệt Phước tại trận ra quân bảng B. Ở trận đấu cùng giờ, V&V giành chiến thắng 2-1 trước Ngọc Luân FC.

PN

# Hơn 280 VĐV dự giải cầu lông, bóng bàn trung, cao tuổi các CLB thành phố

Ngày 19-10, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao khai mạc giải cầu lông và bóng bàn trung, cao tuổi các CLB thành phố Đà Nẵng năm 2024, với sự tham dự của hơn 280 vận động viên đến từ 14 CLB cầu lông và 12 CLB bóng bàn trên địa bàn thành phố, gồm: Phù Đổng, Vinle, Sao Đêm 1, Sao Đêm 2, Tâm Toàn Phát, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Hải Châu, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Liên Chiểu, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể

thao quận Cẩm Lệ, Hội Người cao tuổi phường Hòa Phát, Người lớn tuổi, SB, Nguyễn Ngọc Thạch, An Đồn, sông Lam... Các vận động viên tranh tài 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, theo các nhóm tuổi 36 - 45, 46 - 55 và 56 tuổi trở lên. Năm nay, giải mở rộng quy mô, tăng số CLB và vận động viên tham dự. Thông qua giải, ban tổ chức chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển cầu lông và bóng bàn trung, cao tuổi thành phố dự các giải vô địch quốc gia.

PN

## □ Tin văn

Ngày 20-10, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Cục Thể dục - Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khai mạc lớp tập huấn phổ biến luật thi đấu nội dung quyền thuật võ cổ truyền quốc gia năm 2024. Tham gia lớp tập huấn có gần 300 trọng tài, huấn luyện viên đến từ 46 đơn vị thuộc 41 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là lần thứ hai

trong năm 2024 lớp tập huấn quy mô lớn được tổ chức, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, đặc biệt về luật thi đấu vừa được sửa đổi, bổ sung trong năm 2024. Các quy định mới nhằm làm rõ nội dung thi đấu đối kháng, điều chỉnh phù hợp với xu thế hiện đại, từ đó nâng tính hấp dẫn, công bằng và chuyên nghiệp cho các giải đấu. Lớp tập huấn là diễn đàn để học viên và chuyên gia thảo luận các tình huống thực tiễn mà luật thi đấu chưa quy định rõ ràng hoặc chưa thống nhất. (THÀNH DANH)

QUẢNG CÁO

**ME TRANG COFFEE**

**SeABank**

SeABank Đà Nẵng - 373 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng  
Contact Center 1900 555 587 | NH/TMCP Đông Nam Á | www.seabank.com.vn

**BIDV** NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
Chi nhánh Hải Vân

Vững bước Tiên phong - Đồng hành Phát triển

Địa chỉ: 339 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng - Tel: 0236 3732680 - Fax: 0236 3732666

**MB**